

โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของคุณ"

นำเสนอเมื่อ : 3 ก.ค. 2559

โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของคุณ"



ข่าว สกสค.

ปีที่ 12 ฉบับที่ 206 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพฯ 10300

www.Otep.go.th



นายนิจักดี สุวรรณรงค์

เลขาธิการ ก.น.ส. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

โฉมใหม่ หอพัก สกสค. “บ้านหลังที่สองของครู”



เป็นที่รอคอยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ถึงเรื่องการเปิดให้บริการของหอพัก สกสค. หลังจากปิดการให้บริการเข้าพักเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุง

หอพัก สกสค. เปิดให้บริการเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในและนอกประจำการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีอัตราค่าบำรุงห้องพักซึ่งคิดในราคาเพื่อเป็นสวัสดิการ ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ หอพัก สกสค. จะเป็นที่คุ้นเคยของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่ต้องเดินทางมาติดต่อราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือภารกิจต่างๆ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งโดยมากก็มาพักที่หอพัก สกสค. กันทั้งนั้น เพราะอยู่ในทำเลที่มีความสะดวกสบายในการติดต่อราชการต่างๆ มีครูและผู้บริหารสถานศึกษา หลายท่านเคยพูดให้ฟังว่า ตั้งแต่เป็นครูมา เวลาที่ต้องมาติดต่อราชการต่างๆ ที่กรุงเทพฯ ก็ต้องมาพักที่หอพัก สกสค. นี้แหละ เพราะสะดวกสบายหลายด้าน จนเกิดความคุ้นเคย ทั้งกับเจ้าหน้าที่ของ สกสค. ที่คอยให้บริการ บางครั้งก็มาเจอเพื่อนเก่าๆ กันที่นี้ ที่อยู่ที่กินก็คุ้นเคยกันหมด จนมีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเลยก็ว่าได้ การปรับปรุงหอพัก สกสค. ครั้งใหญ่นี้ ก็เนื่องจากหอพัก สกสค. เปิดให้บริการมาเกือบ 20 ปี จึงมีความชำรุด ทรุดโทรม สกสค. มีความตระหนัก และห่วงใยในความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนครอบครัวที่จะมาพัก จึงได้ทำการปรับปรุงหอพัก สกสค. ใหม่ทั้งระบบ เรียกว่า **“แปลงโฉม”** กันเลยทีเดียว เช่น ปรับปรุงห้องพักทุกห้อง เปลี่ยนครุภัณฑ์

ภายในห้องพักใหม่ทั้งหมด ระบบไฟฟ้า ประปา และที่สำคัญได้เพิ่มเติมระบบดับเพลิง เป็นต้น

เรียกได้ว่า **โฉมใหม่**ของหอพัก สกสค. จะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าพักหลังการปรับปรุงใหญ่ครั้งนี้ อาจถึงกับ **“ตะลึง”** กับการเปลี่ยนไปของหอพัก สกสค. กันเลยทีเดียว นอกจากนั้น สกสค. ยังได้มีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อให้บริการต้อนรับ และการให้บริการเข้าพัก โดยมีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ความอนุเคราะห์จัดอบรมหลักสูตรการให้บริการครั้งนี้ และขณะนี้การปรับปรุงหอพัก สกสค. ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเปิดให้บริการเข้าพักในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 **“บ้านหลังที่สองของครู”** หลังนี้เตรียมเปิดประตูรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา และครอบครัวทุกท่านครับ



หอพัก สกสค. "ยุคใหม่" "บ้านหลังที่สองของครู" : เข้าพักไม่ขาดสาย

